
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ  
      สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, ch5, innnews, 
linetoday, mcot, thethaiger, news1live, sondhitalk) 
     -นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ บริการที่ร้านยา
คุณภาพ ดูแลประชาชนที่มีภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมากในพื้นที่  45 
จังหวัดที่เริ่มนโยบายนี้ ข้อมูลในระบบการเบิกจ่าย AMED ของสวทช. พบว่า ประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 1,125,253 คน รวม 
2,849,528 ครั้ง ส่วนใหญ่อายุ 45-64 ปี กลุ่มอาการที่มีการเข้ารับบริการมากที่สุด คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ คิดเป็นร้อยละ 47      
ช่วยให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้าถึงการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ร้านยาชุมชนอบอุ่น ได้รับการดูแลจากเภสัชกร สำหรับการ
เข้ารับบริการขอให้ประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์ “ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย” 
      ส ื ่ อท ี ่นำเสนอ : นสพ.ไทยร ัฐ เว ็บไซต ์  (ไทยร ัฐ , มต ิชนออนไลน์ , thecoverage, thansettakij, thebetter, 
thaitodaynews, newtv, plewseengern, hfocus) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้แทน
จากหน่วยงานสำคัญ อาทิ DGA ETDA PDPC ร่วมประชุม มีมติเห็นชอบประเด็นสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 
บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวให้เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1.การจัดทำแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับ
หน่วยบริการทั่วประเทศ 2.การแต่งตั้งทีมบริการข้อมูล นำโดย ผอ.สำนักดิจิทัลสุขภาพ 3.การประกาศโครงสร้ างมาตรฐาน
ข้อมูลสุขภาพเพื่อการเช่ือมโยงข้อมูลสขุภาพ รวมถึงระบบการเบิกจ่าย โดยจะมีการลงนามประกาศให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและดำเนินการต่อไป และ 4.การกำหนดมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับผู้รับและผู้
ให้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งข้ึน 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ 
     -พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานพิธี Kick off ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตร
ประชาชนใบเดียวจังหวัดกำแพงเพชร ณ อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี รพ.กำแพงเพชร โดยรพ.ภาครัฐท้ัง 12 แห่ง เริ่มดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนพ.ค.67 มีการพัฒนาระบบบริการตามโครงการ เช่น การแพทย์ทางไกลและเภสัชกรรมทางไกล การนัดหมาย
ออนไลน์ ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการรับ-ส่งยาทางไปรษณีย์ อสม.ไรเดอร์ การเข้ารับบริการในคลินิก ร้านยาที่เข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็วในการรับบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลด
ค่าใช้จ่าย ยกระดับการให้บริการของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
     - นพ.ธราพงษ์ กัปโก นพ.สสจ.สระแก้ว เผยผลการดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกท่ีฯ จ.สระแก้ว (เฟส 2) กว่า 4 เดือน 
พบ ปชช. พึงพอใจ ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ระหว่างรอยต่อของอำเภอ ข้อร้องเรียนเรื่องใบส่งตัวลดลง
เห็นได้ชัด รวมถึงลดภาระงานเอกสารของเจ้าหน้าที่และบุคลากรการแพทย์หลังเชื่อมข้อมูลเข้าระบบหมอพร้อม พร้อมแนะ 
สปสช. พัฒนาระบบเบิกจ่ายให้เสถียร เพื่อเอื้อให้ รพ. เบิกจ่ายได้สะดวก และเร่งขยายครอบคลุมทั่วประเทศ ป้องกัน ปชช. 
สับสนการเข้ารับบริการ 

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
    การบำบัดยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, sondhitalk) 

 

ประจำวันที่ 
12 กรกฎาคม 2567 
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     -น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยสรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิ.ย.-31 ส.ค.67) ในพื้นที่ 25 จังหวัดเร่งด่วน โดยด้านการปราบปรามนัก
ค้าและเครือข่ายยาเสพติด ภาพรวมประสบผลสำเร็จมากกว่า 70% ส่วน สธ. ดูแลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รับ
ผู้เสพเข้ารับการบำบัดได้มากกว่า 90% มีการนำผู้เสพในระบบคุมประพฤติเข้าสู่กระบวนการบำบัดไปแล้วกว่า 84% จัดตั้ง
ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแล้ว 2,348 แห่ง รวมถึงได้จัดระเบียบทางสังคมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในสถาน
บันเทิง สถานบริการ สถานศึกษา ดำเนินการไปแล้วกว่า 90%  5 จังหวัดแรกที่ได้คะแนนตัวชี้วัดภาพรวมมากที่สุดคือ 
มหาสารคาม ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และสตูล โดยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก
การบูรณาการทำงานร่วมกันของภาคีทุกภาคส่วน ที่ขับเคลื่อนนโยบายปราบยาเสพติดของรัฐบาลอย่างจริงจัง และประชาชน
เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ  , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ch3plus, hfocus, theagendathai, 
headtopics, NBT, innnews, siamrath, bangkokbiznews, ch, thecoverage, thansettakij, thebetter, 
thaitodaynews, newtv)  
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยภายหลังตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต ว่า การควบรวมภารกิจสุขภาพจิตและสารเสพ
ติดสามารถขับเคลื่อนได้ แต่ขอให้ทบทวนการใช้ งปม.ให้ดี เพราะกลัวจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ป่วยจิตเวชกว่า 5 ล้านคน 
และเป็นผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดถึง 40% จึงขอให้ติดตามการแก้กฎหมาย เพื่อนำเงินของกองทุนยาเสพติด มาใช้ในการบำบัด
ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดด้วย ซึ่งคาดจะมีความชัดเจนภายใน 30 วัน จะได้มีงปม.เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด
รวมถึงได้ทดลองโทร.สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1667 และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 แจ้งข้อมูลพบผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด 
ที่กำลังจะทำร้ายผู้อื่น ปรากฏว่ายังขาดการบูรณาการ เพราะสายด่วนได้ให้ผู้แจ้งโทร.ติดต่อหน่วยงานอ่ืนแทน เช่น ตำรวจ รพ. 
และไม่มีแนวทางการช่วยเหลือที่ชัดเจน ทั้งนี้ สธ.มีสายด่วนหลายเบอร์ และขาดการบูรณาการทุกหน่วยงาน ดังนั้นสายด่วน
ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดต้องแก้ไขให้มีการบูรณาการและช่วยแก้ปัญหาไดจ้ริง โดยเฉพาะคนที่กำลังจะทำร้ายคน ต้องมีตำรวจไป
ช่วยระงับเหตุด้วย ส่วนสายด่วนท่ีไม่มีงปม.อาจต้องยุบไปรวมกับสายด่วนอ่ืนท่ีมีงปม.จะได้ไม่เป็นภาระและสามารถพัฒนาได้ 
เศรษฐกิจสขุภาพ 
    มาตรฐาน SAN ทั่วไทย  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) 
    -นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการอาหาร
ไทย ปลอดภัย อนามัยดี "มี SAN ไม่มีเซ็ง" พร้อมด้วย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหาร สธ. สมาคม
และชมรมผู้ประกอบกิจการอาหาร และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี   โดย 
รัฐบาลให้ความสำคญัในการสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ และนักท่องเที่ยวปลอดภัย โดยเฉพาะอาหารไทยซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัว
โลก เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจว่าอาหารไทยมีความสะอาด ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน สธ.จึงมีนโยบายในการ
ขับเคลื่อนงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้การควบคุม กำกับตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รวมทั้งจัดทำมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" SAN & SAN Plus เพื่อเป็น
ป้ายสัญลักษณ์ให้ประชาชนได้สังเกตว่าสถานประกอบกิจการด้านอาหาร (ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานท่ี
สะสมอาหาร อาหารรมิบาทวิถี) ดังกล่าว สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และ
ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

เพ่ิมครูสอนพยาบาล 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, hfocus) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตอบสัมภาษณ์กรณีการผลิตแพทย์ พยาบาล หลังจะเกษียณจำนวนมาก ว่า นายเศรษฐา 
ทวีสิน นายกฯ ได้เน้นย้ำในที่ประชุมครม. ให้ทำแผนการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ส่งภายใน 2 สัปดาห์ เพราะทราบดีว่า 
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นอกจากการขาดแคลนพยาบาล ยังมีปัญหาครูสอนพยาบาลด้วย โดยเรื่องนี้ ปลัดสธ.ได้ประชุมเร่งด่วน ซึ่งมีแผนการเพิ่ม
บุคลากรแล้ว 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, topnews, headtopics, thecoverage) 
     - นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติให้ใช้งบเพื่อยกระดับ
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม และรพร.สระแก้ว จ.สระแก้ว รวมถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ขอให้ สธ.ทำงานใกล้ชิดกับก.การ
อุดมศึกษาฯ เพื่อผลิตบุคลากรครูผู้ฝึกสอนพยาบาลเพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพยาบาล 
วัน อยู่บำรุง ยื่นหนังสือลาออกผู้ช่วย รมต.สธ. 
    สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สวพ.91, linetoday,   ) 
    -- นายวัน อยู่บำรุง ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยรมต.สธ. เพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีที่มีภาพไปร่วมติดตามผล
การนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถแล้ว แต่ยังมี
ภารกิจอ่ืนท่ีมีความจำเป็นต้องทำต่อไป 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ได้มีการคุยกับนายวัน อยู่บำรุง หลังประกาศลาออกจากตำแหน่ง 
ผู้ช่วยรมต.สธ. ยืนยันว่าไม่มีปัญหาภายในการทำงานร่วมกัน ขอบคุณที่เข้าช่วยบริหารงานใน สธ. อย่างเต็มความสามารถ 

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.อสม. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (Hfocus, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, บ้านเมือง, thecoverage) 
     - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. กล่าวว่า รมว.สธ. พอใจกับผลการทำประชาพิจารณ์เรื่อง พ.ร.บ. อสม. ภายหลังการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประสบผลเป็นท่ีน่าพอใจในการรับฟังความเห็นของประธานชมรม 
อสม.ระดับจังหวัดและตัวแทน 18 จังหวัดภาคเหนือ โดยผู้ตรวจ สธ. เขต 1 ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
ออกกฎหมาย ยังคงมีคณะกรรมการอีกหลายชุดและหลายขั้นตอน ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย รวมทั้งยินดีนำ
ทุกข้อกังวลมาพิจารณา โดยเน้นเพิ่มศักยภาพและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมการใช้ Telehealth ซึ่งขณะนี้มีการนำร่องใน   
จ.เชียงราย โดยภาพรวมการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภาค ต่างเห็นว่าสาระในร่าง พ.ร.บ.อสม. เป็นที่น่าพอใจ เพราะได้สรา้ง
หลักประกันให้กับชีวิตและการทำงานท่ีก้าวหน้ามั่นคงในการดูแลพี่น้องประชาชน 

 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
    สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (มิติหุ้น บางกอกทูเดย์, โลกวันนี,้ ) 
    -ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสารที่เกิดจากการเผาไหม้
ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสบูท่ีเสนอโดยกระทรวงสาธารณสขุ  แต่กระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างฯ นี้ ใน 2 
ประเด็น ได้แก่ การอนุญาตให้ใช้เมนทอล แต่ไม่อนุญาตพืชตระกูลมินต์อื่น ๆ ยังมีความขัดแย้ง ไม่สอดคล้อง ควรพิจารณาสาร
อื่นใดที่ทำให้เกิดรสชาติหรือกลิ่นของเมนทอล และชะเอมด้วย นอกจากนี้ ยังชี้ถึงประเด็นถ้อยคำที่คลุมเครือเกี่ยวกับรสชาติ 
และกลิ่นที่อาจดึงดูดให้เกิดการบริโภคมากข้ึน ว่า อาจเกิดปัญหาด้านการตีความ สร้างความลำบากแก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมาย และควรให้เวลาปรับตัวที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กลับมีความเห็น
ว่า การยกเว้นเมนทอล และชะเอม อาจไม่ตอบจุดประสงค์ด้านสุขภาพของร่างกฎกระทรวงฯ นี้ 
      นายประเสริฐ สงวนทรัพย์ นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า "ขอขอบคุณรัฐบาล โดยเฉพาะ
กระทรวงการคลังที่คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่ยาสูบ เพราะการใช้พืชตระกูลมินต์เป็นส่วนหนึ่งของบุหรี่เมนทอล จึง
จำเป็นต้องเขียนกฎหมายให้ชัดเจนก่อนบังคับใช้จริง ตนหวังว่ากฤษฎีกาฯ จะรับฟังและเห็นใจชาวไร่ยาสูบ และขอขอบคุณ
ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ที่เห็นชอบให้ยกเว้นการใช้เมนทอลในร่างฯ ที่เสนอ ครม.และขอให้ท่านสมศักดิ์ยืนยันใน
หลักการยกเว้นเมนทอลต่อไป เรายืนยันจะไปต่อสู้ในช้ันกฤษฎีกาจนถึงที่สุดเพื่อรักษาอาชีพของเราไว้ 
      นายกิตติทัศน์ ผาทอง ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ความเห็น ชาวไร่ยาสูบเห็นพ้องตรงกันว่า
ร่างกฎกระทรวงฯ ส่วนประกอบยาสูบใหม่ ได้รับอนุมัติในหลักการจากครม. แล้ว จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงหลักการอีก ในทาง
กลับกันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรทบทวนเกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้และยังมีความคลุมเครือ เสี่ยงต่อการตีความอย่างไม่
มีมาตรฐานอีกครั้ง โดยเชิญเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต และกระทรวงสาธารณสุขที่
เสนอร่างดังกล่าวมาชี้แจงเพื่อรับฟังความให้รอบด้าน เพื่อหาแนวทางที่เป็นธรรมและสมดุลสำหรับทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิด

 



   4 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ความชัดเจนในร่างกฎกระทรวงฯ ก่อนบังคับใช้จริง เพราะผลของการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่เพียงแค่กระทบกับความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน แต่ยังส่งผลต่ออนาคตของการยาสูบแห่งประเทศไทย และรายได้ของกรมสรรพสามิตด้วย 
โรคไข้หวัดนก 
    สื่อที่นำเสนอ :  นสพ.( มติชน, ไทยรัฐ , เดลินิวส์, แนวหน้า  )   เว็บไซต์ ( เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, 
กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า,  สวพ.91, pptvhd, linetoday, ch3, thaiPBS, , thereporter, thebangkokinsight, hfocus, 
tnnthailand, trueid, opt-news, thaitodaynews, thailandplus ) 
    -  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากงานระบาดวิทยา สสจ. สระแก้ว กรณีกระทรวง
สาธารณสุขกัมพูชา พบผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 รายล่าสุด เมื่อวันท่ี 8 ก.ค.2567 เป็นเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ อาศัยอยู่ จ.ตาแก้ว 
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ นับเป็นผู้ป่วยรายที่ 7 ของกัมพูชาในปีนี้ เป็นทีน่่าสังเกตว่าผู้ป่วยไข้หวัดนกที่พบในกัมพูชา 
ส่วนใหญ่กลุ่มเสี่ยงสูงเป็นเด็กโดยติดเชื้อถึง 6 ราย และเป็นผู้ใหญ่ 1 ราย ผู้ป่วยทุกคนมีประวัติการสัมผัสกับซากสัตว์ปีกหรือ
สัตว์ปีกที่กำลังป่วย ทั้งนี้ สสจ.ทุกจังหวัดที่มีพรมแดนติดกัมพูชา โดยเฉพาะ จ.สระแก้ว ได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคไข้หวัดนก
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง รพ.ในทุกจังหวัดได้เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น ซักประวัติผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปอด
อักเสบทุกราย เพื่อคัดกรองและแยกผู้ป่วยออกทำการรักษาได้ทันท่วงที และได้ประสานความร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดในการ
เฝ้าระวังสัตว์ปีกท่ีป่วย หรือตาย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือมาสู่สัตว์อื่นหรือคน 

 

สำรวจความต้องการเข้าสู่ตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’ 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (thecoverage ) 
     -นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รอง สธ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด ขอสำรวจความต้องการเข้าสู่ตำแหน่ง ‘นักสาธาณสุข’ ของ 
‘พนักงานราชการ’ ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ - ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ขีดเส้นส่งข้อมูลกลับ
ภายใน 19 ก.ค. นี้  เพื่อรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการพิจารณาต่อไป 

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมปน 
    สื ่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ , สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชนออนไลน์, ไทยนิวส์, amarintv, 
brighttv, thailandplus, ch3, sanook) 
    -  นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคถึงอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรยาเกร็กคู ได้เร่งเก็บผลิตภัณฑ์ 7 รายการจากสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่งมาตรวจวิเคราะห์ พบการปลอมปน
ยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ "ซิลเดนาฟิลและทาดาลาฟิล" จึงให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหยุดการจำหน่ายพร้อมเรียก
เก็บผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 รายการออกจากท้องตลาด 

 

พิษสุนัขบ้า 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, hfocus) 
    - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมฯ เฝ้าติดตามโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง พบรายงานสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม เช่น สุนัข โค กระบือ และแมว ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 ณ วันที่ 9 ก.ค. ระบบสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรมปศุสัตว์ พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 182 ตัว จากการส่งตัวอย่างตรวจ 3 ,100 ตัว 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะเมื่อถูกสุนัข แมวกัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มี
บาดแผล ควรพบแพทย์ 

 

โรคไข้มาลาเรีย 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, hfocus, thailandplus, newtv) 
    - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในไทย ซึ่งอยู่ในช่วงของระยะเวลากำจัด
โรคให้หมดไปจากประเทศ ยังปรากฎมีการติดเชื้อทั ้งคนไทยในพื้นที่ และกลุ่มประชากรต่างชาติ จำเป็นต้องเร่งรัดการ
ดำเนินงานกำจัดโรคอย่างเข้มข้นใน 3 เดือนถัดจากนี้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย เน้นพื้นที่ 10 จังหวัด
เขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้านท่ียังพบผู้ป่วยทั้งคนไทยและกลุ่มประชากรต่างชาติ 

 

บัตรทอง 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (มติชน ) 
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     -สปสช. เผยผลสำรวจความรู้ความเข้าใจรับรู้สิทธิ หน้าที่ และความคิดเห็นต่อระบบ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า” ในงานมหกรรมสุขภาพ Thailand Healthcare 2024 ในระหว่างวันท่ี 27 – 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ สามย่าน
มิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน  ได้คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 8 เต็ม 10 
ประชาชนรู้จักสิทธิบัตรทองร้อยละ 93.3  รู้ว่า สปสช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร้อยละ 86  รู้ว่าต้องใช้บัตรประชาชนยืนยัน
ตัวตนร้อยละ 84.5 ขณะที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ เป็นนโยบายที่รับรู้มากที่สุดร้อยละ 72.8 ส่ วนนโยบายผู้ป่วย
โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ รับรู้สิทธิน้อยที่สุดเพียง 32.8 
    สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage ) 
     -บอร์ด สปสช. เตรียมเพิ่มหน่วยบริการเป็นสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนตาม มาตรา 3 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ฯ ฟื้นฟูสุขภาวะทางจิต และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลออทิสติก โดยองค์กรภาคประชาชน เผยมีศูนย์บริการคนพิการและ
องค์กรเอกชน เตรียมขอขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 27 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งส่งผลให้คนพิการในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งคนที่มีปัญหา
สุขภาพจิตและบุคคลออทิสติก มีโอกาสเข้ารับบริการดังกล่าวเพื่อเพิ่มโอกาสฟื้นฟูสมรรถภาพมากยิ่งขึ้น 
ลดปัจจัยเสี่ยงปลอดบุหร่ีภาคใต้ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., hfocus) 
    - นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผจก.สสส. กล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการทำงานโครงการ “พหุ
วัฒนธรรมลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและปอเนาะปลอดบุหรี่พื้นท่ีภาคใต้” ระบุปัญหายาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 
ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และในกลุ่มเยาวชน โดยมีผลสำรวจของ สนง.สถิติแห่งชาติ พบว่าภาคใต้มี
อัตราการสูบบุหรี่สูงสุดทุกรอบการสำรวจ โดยปี 2564 อยู่ท่ี 22.4% สูงกว่าอัตราสูบท้ังประเทศคือ 17.4% สำหรับ 5 จังหวัด
ที่มีอัตราสูบบุหรี่สูงสุดของไทย คือ กระบี่ สตูล พังงา นครศรีธรรมราช และระนอง โดยโครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่ 17 ก.พ.
66-15 ต.ค.67 ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 163 พื้นที่ ดำเนินการติดป้าย วัดปลอดบุหรี่ ปลอดการพนัน, ห้ามสูบบุหรี่
ในมัสยิด รณรงค์เรื่องบุหรี่ในการสวดมนต์ที่โบสถ์คริสต์ทุกวันอาทิตย์ 

 

สั่งคอนโดเร่งแก้น้ำปนเชื้อโรค 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิด, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, มตชิน, khaoja , brighttv, 
linetoday,tnews, mcot ) 
     -กรณีน้ำประปาคอนโดแห่งหนึ่งย่านเขตจตุจักร มีการปนเปื้อน ส่งผลใหลู้กบ้านในคอนโด ตดิเชื้อโรคตาแดง ตาอักเสบ 
จำนวนมาก และไดร้ับความเดือดร้อนจากการตดิเช้ือปรสิตในน้ำ 
      สำนักงานเขตจตุจักร รายงานว่า เมื่อวานนี้ (11 ก.ค.67) ครบกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานเขตฯ ได้ออกหนังสือคำแนะนำ
ให้นิติบุคคลปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้านสุขลักษณะสถานท่ี ภายใน 7 วัน จากการตรวจสอบ ยังพบประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีได้ทำการสุม่ตรวจสอบคลอรีนคงค้างอิสระบริเวณถังพักน้ำท้ัง 4 ถัง 
ห้องน้ำระหว่างช้ัน พบว่า ค่าคลอรนีเป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนบรเิวณสระว่ายน้ำและฝักบัวล้างตัวบริเวณสระน้ำ ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทำให้วันน้ี(12 ก.ค.67) สำนักงานเขตจตุจักร จะดำเนินการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยกำหนดระยะเวลาให้นิติบุคคลดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้แล้วเสรจ็
ภายใน 5 วัน (12-16 ก.ค.67) นับจากวันออกคำสั่ง และเจ้าหน้าท่ีจะตรวจติดตามอีกครั้งในวันที่ 17 ก.ค.67  โดย 1.ให้ทางนิติ
บุคคลอาคารชุดฆ่าเชื้อด้วยคลอรนีเข้มข้นของระบบท่อน้ำทั้งหมดของอาคาร (Chlorine Shock) พร้อมตรวจสอบรอยรั่วทาง
กายภาพทุกจุดว่ามจีุดใดชำรดุหรอืไม่  2. กรณีพบผู้พักอาศัยเจ็บปว่ยด้วยโรคเยื่อบุตาอักเสบเพิ่มเติม แนะนำให้พบจักษุแพทย ์
เนื่องจากโรคนีไ้ม่สามารถซื้อยามารักษาด้วยตนเอง  3.แนะนำให้มกีารปิดพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นจุดสัมผัสร่วมที่มีการใช้น้ำ คอื 
บริเวณสระว่ายน้ำ และห้องสตรมี ซาวน่า ให้มีการฆ่าเชื้อด้วยคลอรนีเข้มข้น ห้ามเปิดใช้จนกว่าจะมีการล้างท่อน้ำท้ังหมดของ
อาคาร  4.หลังจากการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯต้องส่งน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์กับ
ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยเจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคุมโรค จะเข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและสง่
วิเคราะหเ์ป็นคู่ขนาน และให้นิติบคุคลสื่อสารกับลูกบ้านในคอนโดมเินียม เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนั               

 

เผย 79% ผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้า 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (hfocus) 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

     -พญ.พรรณพิมล วิปลุากร นายกสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตร ี รณรงค์ประเด็นความรุนแรงต่อผูห้ญิง 69% ยอมรับถูก
กระทำนับครั้งไม่ถ้วนจึงขอความชว่ยเหลือ 79% อยู่ในภาวะโรคซมึเศร้า 37% มีภาวะหวาดผวา วงเสวนา “เปลี่ยนความ
สะเทือนใจ...จากละคร ในวันท่ีฝนพร่างพราย เป็นพลังหยุดความรุนแรงในครอบครัว” ช่ืนชมละครสะท้อนสังคม ร่วม
ขับเคลื่อนการแก้ปญัหา  
ยาวิเศษในก้อนหิน 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, workpointnews, 77kaoded, sondhitalk) 
    - โลกโซเชียลเผยแพร่ภาพก้อนหินวิเศษที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามียาผีบอกบรรจุซุกซ่อนอยู่ในก้อนหิน สามารถนำมาละลายน้ำ
ดื่มกินรักษาได้สารพัดโรค นำไปผสมน้ำมนต์ดื่มแก้คุณไสยมนต์ดำ นำไปตำเป็นมวลสารสร้างพระเครื่อง ผู้สื่อข่าวสอบถามลุง
เหล็ง จันทร์ฉาย วัย 78 ปี เจ้าของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวนาไทย และบ้านข้าวตอกพระร่วง ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย ว่า เรื่อง
ก้อนหินนี้เคยโด่งดังมากเมื่อปี 2536 ทำให้มีชาวบ้านหลายร้อยคนไปหาขุดหาบริเวณเขตวัดโบราณแห่งหนึ่งใน จ.สุโขทัย จน 
จนท.ต้องเฝ้าดูและสั่งห้ามขุดเด็ดขาด แต่ก็ยังมีคนแอบเข้าไปขุดขึ้นมาเพราะขายได้ราคาแพง 

 

สั่งเบรกคอนเทนต์ เด็ก 4 ขวบ เล่นน้ำกับ "จระเข้" 
     สื ่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, linetoday, workpointtoday, ejan, khaoja, 
brighttv, amarintv, ch7, ch3, ch8, topnews, bugaboo, thethaiger ) 
     -จากกรณีโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปฮอืฮา แม่ปล่อยลูกสาว 4 ขวบ นอนเล่นกับจระเข้ 200 ตัว อย่างสนุกสนาน โดยที่
เด็กไม่มีท่าทางหวาดกลัว ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาทางแม่ก็ได้ชี้แจงว่า เป็น
ลูกจระเข้เพิ่งออกจากไข่ 2-7 วัน ตัวนุ่มนิ่ม ยังไม่มีฟัน ยันดูแลใกล้ชิด และลูกชอบเล่นแบบนี้ตั้งแต่ 2 ขวบ  
      ล่าสุด นายกัญจน์นธัช วินนิวรรธน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายคนึง คมขำ หัวหน้าประมงฉะเชิงเทรา ปลัดฯ 
สาธารณสุข  อบต.คลองตะเกรา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สิริปรีชาฟาร์ม ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
พบ น.ส.ขวัญฤดี สิริปรีชา ผู้ดูแลฟาร์ม และเป็นแม่ของเด็กวัย 4 ขวบดังกล่าว   โดยนายคนึง เกรงว่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำกับ
จระเข้ อาจจะนำพาเชื้อโรคเข้าสู่เด็ก และอาจเกิดอันตรายได้ และหากเด็กเผลอถือจระเข้ติดมือไป ในขณะที่พ่อแม่คลาด
สายตา อาจจะทำให้จระเข้หลุดไปโตที่อ่ืนได้และเกิดอันตรายต่อชุมชน   ทั้งยังกล่าวอีกว่า เด็กอาจจะคุ้นชินกับจระเข้ เลยไม่มี
อาการตกใจ แต่เวลาบุคคลภายนอกมองก็จะรู้สึกตกใจ และเป็นห่วงเด็ก    ดังนั้นขอความร่วมมือให้ทางแม่ของเด็ก 4 ขวบ 
เลิกพฤติกรรมทำคอนเทนต์ดังกล่าว พร้อมแนะนำให้แม่ของเด็กพาลูกสาวไปตรวจสุขภาพจะดีที่สุด 

 

 


